

THÔNG CÁO ĐIỀU TRẦN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
TU CHÍNH ÁN CHÍNH YẾU ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021-2022 ĐỂ THÊM VÀO NGÂN KHOẢN GIA CƯ HOME-ARP VÀ CHẤP THUẬN CHO VIỆC PHÂN PHỐI NGÂN KHOẢN GIA CƯ HOME-ARP
QUẬN CAM – CƠ QUAN ĐẶC TRÁCH TÀI NGUYÊN CÔNG CỘNG QUẬN CAM

THÔNG BÁO SAU ĐÂY ĐƯỢC PHỔ BIẾN RẰNG Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã xếp đặt một cuộc điều trần trước công chúng để thảo luận một Tu Chính Án Chính Yếu liên quan đến Kế Hoạch Hành Động Thường Niên Tài Khóa 2021-2022 để thêm vào ngân khoản của Kế Hoạch Cứu Trợ Gia Cư Hoa Kỳ HOME-American Rescue Plan (ARP), chấp thuận cho việc phân phối Ngân Khoản Gia Cư Home-ARP. Cuộc điều trần được thực hiện để thu nhận những phẩm bình của công chúng và thu nhận những sửa đổi và chấp thuận các tài liệu liên quan.

NGÀY ÁN ĐỊNH ĐIỀU TRẦN: Thứ Ba, 4 Tháng Mười , 2022

THỜI GIAN ĐIỀU TRẦN: 9:30 sáng hay ngay sau khi đó có thể.

ĐỊA ĐIỂM ĐIỀU TRẦN: **Phía Bắc của Văn Phòng Hành Chánh Quận Hạt (CAN)**
Phòng Họp của Hội Đồng, Tầng Trệt
400 W. Civic Center Drive
Santa Ana, California 92701

Nếu quý vị có những nhu cầu đặc biệt, như những tiện nghi cần cho người khuyết tật ADA hay cần những dịch vụ thông ngôn , Thư Ký của Hội Đồng có thể trợ giúp quý vị. Để yêu cầu, xin gọi Phân Bộ Dịch Vụ Hội Đồng (Board Services Division) ít nhất 72 giờ đồng hồ trước khi có cuộc họp tại số 714-834-2206.

Vào ngày 11 tháng Ba, 2021 , Kế Hoạch Cứu Trợ Gia Cư Hoa Kỳ (ARP) được chuẩn ký để trở thành luật, bao gồm 5 tỷ Mỹ Kim trong ngân khoản ARP cho Kế Hoạch Cứu Trợ Gia Cư Hoa Kỳ hay "HOME-ARP". Vào ngày 8 tháng Tư, 2021, Cơ Quan HUD phân phối ngân khoản HOME-ARP cho 651 cơ quan hưởng thụ qua công thức HOME. Cơ Quan Đặc Trách Đô Thị Quận Cam được phân phối \$5,017, 613 trong ngân khoản HOME-ARP. Ngân khoản HOME-ARP sẽ được dùng để xây dựng 34 đơn vị gia cư yểm trợ thường trực. Tu Chính Án Chính Yếu bao gồm việc sửa đổi và chấp thuận Kế Hoạch Phân Phối HOME-ARP theo qui định của Cơ Quan HUD để thêm những ngân khoản này vào trong Tài Khóa Đô Thị Quận hạt 2021-2022 AAP.

MỜI ĐẾN THAM DỰ ĐIỀU TRẦN: Thông báo sau đây được phổ biến rằng sẽ dành cho công chúng một thời hạn 30 ngày để xem xét đối với Tu Chính Án Chính Yếu Kế Hoạch Phân Phối HOME-ARP tài khóa 2021-2022 Kế Hoạch Hành Động Thường Niên **Bắt đầu từ ngày 26 tháng Tám, 2022 cho đến 26 tháng Chín, 2022**, để đệ trình bất cứ những quan tâm nào và hay/ những phẩm bình. Mọi người bất kể ủng hộ hay chống đối Tu Chính Án Chính Yếu được mời đệ trình quan điểm của họ bằng văn bản hay trước Hội Đồng Giám Sát.

Trong vòng thời hạn 30 ngày xem xét và phẩm bình, những nối kết bằng điện tử với Tu Chính Án Chính Yếu Kế Hoạch Phân Phối HOME-ARP có sẵn trên trang mạng của Cơ Quan Phát Triển Gia Cư & Cộng Đồng tại <https://www.ochcd.org/community-development>. Thêm vào đó, Thông Báo Công Chúng sẽ được đăng tải trên mạng Thông Báo Công Chúng: www.ochcd.org/resources/public-notices. Các tài liệu có sẵn trong một mẫu tiếp cận với những người bị khuyết tật, việc giúp đỡ khi gặp khó khăn về ngôn ngữ cũng có sẵn nếu có yêu cầu. Khi được yêu cầu, các bản sao sẽ có sẵn tại văn phòng Cơ Quan Phát Triển Gia Cư & Cộng Đồng tọa lạc tại 1501 E. St Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, trong giờ làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều) Xin gọi trước số điện thoại dưới đây.

Những đề nghị hay phê bình bằng văn bản phải có dấu bưu điện hạn chót ngày 26 tháng Chín, 2022, và gửi về Housing & Community Development, 1501 E St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, Attention: Mr. Craig Fee hay e-mail craig.fee@occr.ocgov.com. Tất cả những phê bình bằng văn bản nhân được sẽ được lưu ý bởi Quận Cam trước thời gian có cuộc điều trần trước công chúng. Muốn biết thêm chi tiết email hay gọi Craig Fee tại (714)480-2996.

Craig Fee, Manager
Community Development

Thông báo sẽ được đăng tải và phiên dịch trên những tờ báo dưới đây:
Ngày 26 Tháng Tám, 2022 – OC Register và Người Việt và La Opinion